

TIỀN HẢI

Xây dựng thể trận biên phòng toàn dân

“Thực hiện ngày Biên phòng toàn dân ở Tiền Hải đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển” - đồng chí Nguyễn Văn Giang, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải khẳng định tại hội nghị sơ kết 10 năm (2009 - 2019) thực hiện ngày Biên phòng toàn dân.

Xã Nam Cường có vị trí đặc biệt quan trọng trong thể trận phòng thủ của huyện Tiền Hải. Xã có 2,8km bờ biển và có các công trình trọng điểm như cống Lân I, II tiêu nước cho các huyện phía Nam và thành phố Thái Bình... Thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, địa phương xác định nhiệm vụ xây dựng các tổ tự quản khu dân cư, tổ đội sản xuất là một nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Ngọc Sang, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Đến nay chúng tôi đã xây dựng được 36 tổ tự quản khu dân cư, 24 tổ tự quản vùng đầm và 1 tổ tự quản khai thác đánh bắt thủy sản. Đây là hạt nhân nòng cốt để đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào quan chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển ở địa phương. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định, 3/3 thôn được công nhận thôn văn hóa cấp huyện, Nam Cường đạt chuẩn xã văn hóa.



Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Lân với người dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

với trên 5.000 thành viên, 6 tổ tự quản tàu thuyền với 83 thành viên và 1 tổ phụ nữ tự quản bến bãi với 50 thành viên. Các tổ tự quản đều hoạt động hiệu quả, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất; đồng thời cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ điều tra, phòng, chống tội phạm...

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Lân đã linh hoạt, sáng tạo trong công tác tham mưu cho địa phương những giải pháp phù hợp trong xử lý các vấn đề trên khu vực biên giới biển. Đặc biệt, phong trào quần chúng thực hiện ngày Biên phòng toàn dân do

đơn vị làm nòng cốt đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Trung tá Lâm Mạnh Hối, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết:

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đơn vị đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên tuyến. Đồn đã phối hợp với các lực lượng công an, quân sự huyện tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xua đuổi 18 lượt/76 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; trực tiếp điều tra, xác minh 103 vụ/125 đối tượng, trong đó khởi tố 32 vụ/38 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ 15,712 gam heroin, 10,460gam ma túy đá, 0,478gam thuốc phiện; phát hiện 1 vụ/1 đối tượng tổ chức đưa 31 người trốn đi nước ngoài, 3 vụ/6 đối tượng truyền đạo trái phép; xử lý 4 vụ/7 đối tượng buôn bán, tàng trữ gần 2.000kg pháo nổ; đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 104 vụ/115 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giang, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải: Địa phương đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố thể trận quốc phòng, an ninh, nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Đến nay, huyện có trên 700 tàu thuyền đánh bắt cá và gần 4.000ha nuôi trồng thủy sản. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản hàng năm đạt gần 9.000 tấn. Trong phát triển kinh tế biển, huyện cũng chú trọng triển khai các dự án

như công trình đê biển quốc gia, công trình nước sạch, đường điện, đường ra khu vực cồn Vành (xã Nam Phú) và quan tâm kinh phí cho hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển cho 8/8 xã ven biển với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, vừa bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ phòng thủ khu vực vừa tạo điều kiện cho nhân dân lao động sản xuất.

Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp với tổng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, huyện tổ chức xây dựng 26 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 45 nhà dột nát cho các gia đình chính sách. Cùng với đó, vận động xây dựng 2 công trình dân sinh trên địa bàn biên giới biển của huyện, khuyến khích hỗ trợ 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tặng học bổng cho 9 học sinh với trị giá 4 triệu đồng/năm học. Ngoài ra, đơn vị còn vận động các ngành, địa phương hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” trị giá 180 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, trên địa bàn khu vực biên giới biển có 32/32 thôn đăng ký, trong đó có 29/32 thôn đạt thôn văn hóa cấp cơ sở, trên 80% hộ đạt gia đình văn hóa. Nhiều ngôi chùa, họ giáo gương mẫu, tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

TẮT ĐẠT

Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản



(chinhphu.vn) Vừa qua, tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, nhạc hội Việt - Nhật được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018).

Mối quan hệ giao lưu văn hóa, con người giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản đã có từ gần 1.300 năm với nhiều biểu hiện tốt đẹp gắn kết hai dân tộc. Sự tương đồng về văn hóa, những mối liên hệ trong lịch sử là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Ngày nay, Nhật Bản đã trở thành đối tác thương mại, đầu tư, du lịch lớn của Việt Nam. Nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, có ý nghĩa được tổ chức tại hai nước, trong đó có nhạc hội Việt - Nhật tại Việt Nam. Đây là sự kiện làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản.



Nhạc hội Việt - Nhật là chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm thông qua âm nhạc tôn vinh những nét đẹp văn hóa Á Đông của hai dân tộc giàu truyền thống được hòa quyện trong suốt 45 năm qua với tinh thần gắn kết, hướng tới sự hợp tác vì một thế giới hòa bình, ổn định cùng phát triển.

Nhạc hội Việt - Nhật quy tụ những giọng ca sáng giá của Việt Nam như Mỹ Linh, Đông Nhi, Trọng Hiếu, Yanbi, Dương Trần Nghĩa, Rapper Weeza...; có sự góp mặt của các lạc bộ Ngôi sao nhỏ, nhóm Young Hit Young Beat... cùng dàn nhạc Maius Philharmonic.

Viết riêng cho nhạc hội Việt - Nhật là ca khúc “Gặp tôi hoa nở” - sáng tác mới của các nghệ sĩ Việt Nam với ca từ hiện đại, trẻ trung, đan cài âm hưởng âm nhạc Việt - Nhật, thể hiện tình yêu của tuổi trẻ với quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Ca khúc do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn cũng là chủ đề chung cho chương trình với mong muốn hướng tới một tình bạn, sự hợp tác sâu rộng và sự phát triển bền vững của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Trong chương trình, bên cạnh màn ca với 20 em nhỏ nhóm Young Hit Young Beat trong tác phẩm “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Mỹ Linh cũng gửi tặng công chúng và các nghệ sĩ Nhật Bản nhạc phẩm “Điểm xưa” của nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn, bài hát từ lâu đã trở nên gần gũi, quen thuộc và được nhiều người dân Nhật Bản yêu thích.

Tiếp nối tình yêu với nhạc Trịnh cũng như với âm nhạc và văn hóa Việt Nam, Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Ryohtar Sugii gửi tới khán giả tác phẩm “Đoàn khúc thu Hà Nội” bằng tiếng Nhật. Phần biểu diễn âm nhạc thịnh phòng của nghệ sĩ Godai Natsuko, sự góp mặt của nghệ sĩ Pikotaro, nhóm W-inds mang đến những màu sắc khác lạ cho nhạc hội.

Đan xen giữa các tiết mục âm nhạc là những clip hình ảnh đẹp về phong cảnh, văn hóa của hai nước.



HOÀNG LANH

Thời gian qua, công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và vai trò tích cực trong tổ chức thực hiện của các nhà trường. Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội đã nỗ lực không ngừng, chủ động phối hợp với các nhà trường và cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh làm tốt công tác y tế học đường và khám chữa bệnh BHYT, coi đây là cơ sở để nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Nhờ đó, năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 99,98% học sinh tham gia BHYT, là năm học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu tham gia BHYT học sinh ở các cấp học cũng tăng so với những năm học trước. 3 huyện có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100% là Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Hưng Hà.

Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, ngành Bảo hiểm xã hội đã trích 12,65 tỷ đồng để các nhà trường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên và chi trả 103 tỷ đồng cho hơn 213.200 lượt học sinh,

Nhiều giải pháp phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Cùng với công tác y tế học đường, bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên. Tham gia BHYT, khi không may mắc bệnh trọng, BHYT sẽ đỡ một phần chi phí, giảm gánh nặng trong điều trị cho gia đình học sinh, sinh viên. Do vậy, nâng cao nhận thức của người dân về BHYT học sinh, sinh viên và thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ người tham gia là việc làm cần thiết.



BHYT góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhiều học sinh.

sinh viên khám chữa bệnh nội, ngoại trị tại các cơ sở y tế, trong đó nhiều học sinh bị bệnh phải điều trị

tại các cơ sở y tế đã được quỹ BHYT chi trả đầy đủ với chi phí lớn, tiêu biểu như em Nguyễn Ngọc Minh, học

sinh Trường THPT Quỳnh Thô điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai với tổng chi phí khám chữa bệnh hơn 636

triệu đồng; em Tạ Quang Dương, học sinh Trường Tiểu học Bách Thuận (Vũ Thư) điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với chi phí khám chữa bệnh hơn 235 triệu đồng; em Nguyễn Hoài Nam, học sinh Trường THCS Bình Định (Kiến Xương) điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với tổng chi phí gần 209 triệu đồng... Công tác thanh toán, quyết toán chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định giúp các nhà trường thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, góp phần làm giảm bớt gánh nặng về tài chính tạo điều kiện để học sinh nhà nghèo không may mắc bệnh trọng được điều trị khỏi bệnh, tiếp tục đến trường học tập, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

Học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao trong dân số. Vì vậy, phát triển BHYT học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện lộ trình bao phủ BHYT toàn dân. Năm học 2018 - 2019, để triển khai công tác BHYT đạt hiệu quả cao, phấn đấu 100%

số trường và 100% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi tới học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh nhằm nâng cao ý thức về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT. Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác chỉ đạo tới các đơn vị, tổ chức hướng dẫn thu phí, in ấn, phát hành thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với ngành Y tế tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi đi khám chữa bệnh và tổ chức truyền thông sâu rộng, hướng dẫn cho học sinh cách phòng, chống bệnh tật, các tệ nạn xã hội ở lứa tuổi học đường.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo BHYT học sinh, y tế trường học tỉnh; sự phối hợp tích cực của các ngành liên quan và sự đồng thuận của các nhà trường, các bậc phụ huynh, năm học này, ngành Bảo hiểm xã hội quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa kết quả công tác BHYT học sinh, sinh viên.

Là địa bàn dân cư đông, an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp song với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, tổ dân phố 47 phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) đã trở thành điểm sáng về xây dựng văn minh đô thị.

Ông Trịnh Xuân Chiến, tổ trưởng tổ dân phố 47 cho biết: Toàn tổ có 101 hộ dân thì có 54 hộ kinh doanh, vì vậy, khi thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổ gặp không ít khó khăn. Sau khi nhận được chỉ đạo của Đảng ủy phường, Chi bộ đã họp bàn, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện trong đó xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò trọng tâm với mục đích để các hộ kinh doanh thấy rõ

Điểm sáng dân vận khéo

vi phạm của mình từ đó tự nguyện tháo dỡ. Trong 54 hộ kinh doanh có tới 48 hộ lắp đặt mái che, mái vẩy, mái hiên di động cản thảo

đỡ. Cùng với cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận khu dân cư đã tích cực vào cuộc, tuyên truyền, động viên các hộ giải tỏa

phần lấn chiếm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tất cả các hộ vi phạm đều tự nguyện tháo dỡ, trả lại đường thông, hè



Cán bộ tổ dân phố 47 thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

thoáng. Chỉ trong 2 ngày, toàn bộ các hộ dân đã tháo dỡ xong; 20 gia đình thuê thợ tháo dỡ; 2 gia đình vì hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, già cả nên tổ dân phố ủng hộ 300.000 đồng để thuê thợ tháo dỡ; 1 gia đình làm mái vẩy trị giá 50 triệu đồng cũng tự tháo dỡ. Để ngăn chặn việc tái lấn chiếm xảy ra, cán bộ tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ nghiêm túc thực hiện, lắp biên bản xử lý những hộ cố tình vi phạm. Điển hình, vừa qua, cán bộ tổ dân phố đã kiên quyết xử lý, yêu cầu 1 hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Thị Minh Khai tái vi phạm tháo dỡ phần vi phạm, trả lại mỹ quan đô thị.

Để giữ gìn mỹ quan đô thị, ban công tác mặt trận khu dân cư tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thu gom, xử lý rác thải sinh

hoạt; tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền văn bản quy định rõ thời gian vệ sinh khu phố, thời gian bỏ rác trong ngõ, thời gian bỏ rác ở khu phố chính để tiện thu gom, được người dân hưởng ứng, chấp hành nghiêm túc. Do vậy, đường đi lối lại trong khu dân cư luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ tổ thường xuyên viên cán bộ, hội viên tham gia tự quản bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, tổ chức nhắc nhở ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; tổng vệ sinh; tuyên truyền phân loại rác thải đầu nguồn; tổ chức trồng hoa, trồng cây thuốc nam tại các bồn cây xung quanh khu dân cư, góp phần tạo cảnh quan khu phố xanh, sạch, đẹp. Nằm ở trung tâm khu vực giao thương, gần bến xe khách, trường học, siêu thị nên an ninh trật tự trên địa bàn tổ

tiềm ẩn nhiều phức tạp. Để khắc phục tình trạng này, tổ đã thành lập đội tự quản thường xuyên kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ việc làm mất an ninh trật tự bảo đảm đúng pháp luật, thủ tục đúng quy định. Nhờ vậy, những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư luôn ổn định; tệ nạn xã hội được hạn chế và giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận khu dân cư hết sức coi trọng, thường xuyên chỉ đạo, động viên các đoàn thể, các gia đình thực hiện. Trong việc tang, nhân dân thực hiện việc chôn cất, hỏa táng bảo đảm thời gian quy định, không ăn uống linh đình kéo dài; trong việc cưới, khi bác rạp ở ngõ phố hay trên vỉa hè các gia đình đều có đơn xin phép chính

quản, đều để lối đi lại cho nhân dân, không nhấc âm ỉ qua 22 giờ... Trong quan hệ hàng xóm láng giềng, nhân dân đoàn kết giúp nhau lúc khó khăn. Tổ đã tạo điều kiện cho 1 hộ nghèo vay vốn để kinh doanh, hiện nay đã thoát nghèo. Công tác từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài cũng được nhân dân trong tổ tích cực tham gia. Hàng năm, khu dân cư đều tổ chức trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi các cấp với số tiền 5 triệu đồng; ủng hộ quỹ nhân đạo 2 triệu đồng... Hàng năm, trên 95% gia đình trong tổ đạt gia đình văn hóa. Năm 2017 có 97,78% số hộ đạt gia đình văn hóa. Tổ dân phố 47 hàng năm đều đạt tổ dân phố văn hóa cấp phường, nhiều năm liền đạt tổ dân phố văn hóa cấp thành phố.

ANH ĐÀO